



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๘๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖  
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๗ ตำแหน่ง (ตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๒๔ ตำแหน่ง  
และตำแหน่งชายแดนใต้ จำนวน ๓ ตำแหน่ง) นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พ. ชัยวุฒิ  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
ชัยวุฒิกรมส่งเสริมการเกษตร


บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

(แบบทำยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑.ชื่อผลงาน/๒.ข้อเสนอแนวคิด ฯ	หมายเหตุ
๑	นางพุลพิศมัย บุญเพิ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗ งานฎีกา ฝ่ายบัญชี กองคลัง	หัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ) ฝ่ายบัญชี กองคลัง	๖๗	๑.การชำระบัญชีทุนหมุนเวียนซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งแก่พนักงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ๒.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ลักษณะจ่ายขาด	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปถึงกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หาก ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ รับพิจารณาประเมินผลงาน ในตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ เข้ารับการประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๒	นางสาวอาภาภรณ์ มีนาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๖ กลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	๑๘๓	๑.การบริหารงบประมาณบริหารจัดการประจำปี ๒.การพัฒนาระบบการติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ	ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ รับพิจารณาประเมินผลงาน ในตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ เข้ารับการประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๓	นายวิรัช จันทรโรทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนางานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร	๒๕๘	๑.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ๒.การพัฒนางานวิจัยของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยวิธีการวิจัยเชิงอนาคต	ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ รับพิจารณาประเมินผลงาน ในตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ เข้ารับการประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๔	นางอุบล มากอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๖๔ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑๓๕๖	๑.รายงานผลการดำเนินงานเรื่อง โครงการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้แบบ ผสมผสานที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒.การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ รับพิจารณาประเมินผลงาน ในตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ เข้ารับการประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป

พ. ๒๒๒/๒๕๕๖


พจน

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑.ชื่อผลงาน/๒.ข้อเสนอแนวคิด ฯ	หมายเหตุ
๕	นายสิริวิทย์ พงษ์อารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๑๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	๒๘๗๙	๑.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างบูรณาการ ปี ๒๕๕๔ ๒.แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชัยนาท	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปถึงกองการเจ้าหน้าที่หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตแล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๖	นางจันทร์จิรา จินาวรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๕๐ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	๗๕๓๑	๑.รายงานผลการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้องค์กรด้านเคหกิจเกษตร ปี ๒๕๕๔ จังหวัดมุกดาหาร ๒.แนวทางการผลิตผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ในจังหวัดบึงกาฬ	นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว
๗	นายสุรเชษฐ์ พงษ์อ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๒๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	๖๐๒๒	๑.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด จังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๕๔/๕๕ ๒.การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับพิจารณาประเมินผลงานในตำแหน่งนั้นและจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานใหม่ในครั้งต่อไป
๘	นายวรวิทย์ บุญพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๗๓ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	๖๙๘๗	๑.การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งบนสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา ๒.การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของชุมชนในศูนย์ข้าวชุมชน	

พ. บุญพิมพ์

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑.ชื่อผลงาน/๒.ข้อเสนอแนวคิด ฯ	หมายเหตุ
๙	นางจันทิรา ศรีขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๘๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	๙๒๘๑	๑.รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าวกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ปี ๒๕๕๕ ๒.การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปถึงกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หาก ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ รับพิจารณาประเมินผลงาน ในตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ เข้ารับการประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๑๐	นางสุรีย์พร แสงอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๓๒๗ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	๙๓๒๖	๑.โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ ๒.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว	
๑๑	นายพรหม ยกพล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๔๑ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	๙๕๐๗	๑.การสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) ปี ๒๕๕๔ กรณีพิเศษ (ด้านพืช) ของอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ๒.สนับสนุนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง) ในจังหวัดสิงห์บุรี	
๑๒	นายสมศักดิ์ แสภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๐๑ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	๙๗๐๙	๑.ผลสำเร็จของการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงระบบการผลิต ข้าวคุณภาพดี เพื่อการบริโภคและการส่งออก ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒.การสร้างความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนากิจการเกษตรของสำนักงาน เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	

พ. ๒๕๕๕

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑.ชื่อผลงาน/๒.ข้อเสนอแนวคิด ฯ	หมายเหตุ
๑๓	นายบุญประสงค์ เบญจผลาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๔๔ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	๑๐๔๔๔	๑.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๖ การจัดการกระบวนการ ๒.การส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช จังหวัดอ่างทอง	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปถึงกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน
๑๔	นายคำรณ มะปรางหวาน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๐๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาวชัย จังหวัดกาญจนบุรี	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	๑๘๕๗	๑.การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งบนสำปะหลัง อำเภอเสาวชัย จังหวัดกาญจนบุรี ปี ๒๕๕๔ ๒.การพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานส่งเสริมการเกษตร	นับแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หาก ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ รับพิจารณาประเมินผลงาน ในตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ เข้ารับการประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๑๕	นายพินิจ คลังกุล เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๔๐ สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	๓๒๒๑	๑.การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ๒.การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอคอนสาร	รับพิจารณาประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๑๖	นายสมชาย ใจปิ่น เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๘๓	๑.การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี ๒๕๕๕ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒.การส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ในอำเภอแม่เมาะ	ใหม่ในครั้งต่อไป 

พ. ชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑.ชื่อผลงาน/๒.ข้อเสนอแนวคิด ฯ	หมายเหตุ
๑๗	นางสุวลี จุฑิน เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๖๖๔	๑.ผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒.การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปถึงกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หาก ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ รับพิจารณาประเมินผลงาน ในตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ เข้ารับการประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๑๘	นายสาธิต อินทรทัศน์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๘๘ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	๔๙๗๓	๑.รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ๒.การพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	รับพิจารณาประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๑๙	นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๕๘๘ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๕๗๖๒	๑.รายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ประจำปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ๒.การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	รับพิจารณาประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๒๐	นายสุดใจ บัวลอย เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๒๓ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	๖๖๗๖	๑.ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอหนองชัย ปี ๒๕๕๕ ๒.การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	รับพิจารณาประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป

11/๗๖

พ. ชัยยศ

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑.ชื่อผลงาน/๒.ข้อเสนอแนวคิด ฯ	หมายเหตุ
๒๑	นายจรัส ชีช่วง เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๓๑๓ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๗๘๘๖	๑.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๔/๕๕ ๒.การพัฒนาแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปถึงกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หาก ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ รับพิจารณาประเมินผลงาน ในตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ เข้ารับการประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๒๒	นายเด่นชัย แนวนั้น เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๕๓๐	๑.รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการผลิต กิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชนปี ๒๕๕๕ (งบบุคลากรการพัฒนารัฐบาลจังหวัด) อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ๒.การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโดยแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	รับพิจารณาประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๒๓	นายกรอบ สุขมี เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๑๙ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	๙๐๓๔	๑.รายงานผลการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเหรียญ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ๒.แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	รับพิจารณาประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป
๒๔	นายมานะ หงส์พูนพิพัฒน์ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๒๘ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๐๔๐๔	๑.การดำเนินการศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒.แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	รับพิจารณาประเมินผลงาน ใหม่ในครั้งต่อไป

พ.ศ. ๒๕๕๕